

Số: /BC-TTHĐND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; căn cứ Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV (sau đây viết tắt là Báo cáo 344 và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG CỬ TRI KIẾN NGHỊ.

1. Tình hình chung:

Trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp 34 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuyển 34 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan hữu quan xử lý, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Nội dung cử tri kiến nghị

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào 10 nhóm vấn đề sau đây¹:

Về quy hoạch, đầu tư: Cử tri đề nghị làm đường đi sản xuất để tạo điều kiện đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản của bà con, góp phần xoá đói, giảm nghèo theo Nghị quyết mà huyện, thị trấn đề ra, cụ thể: Đường đi khu sản xuất của thôn Dên Prông; làm cầu sắt tại thôn Chung Năng; đầu tư làm cầu bê tông kiên cố qua sông Pô Kô hoặc cầu tràn qua khu tái định cư và nhóm trong của Thôn Chung Năng; khắc phục bão lũ năm 2022: Cầu treo đi khu sản xuất của nhóm 4 thôn Pêng Sal Pêng bị cuốn trôi, đoạn đường ĐH. 84 từ đường Hồ Chí Minh đến nhà

¹ Cụ thể tại Báo cáo số 117/BC-TTHĐND ngày 14/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo số 01/BC-TTHĐND ngày 13/01/2023 của Thường trực HĐND huyện về kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

rông thôn Núi Vai và nối tiếp từ nhà rông thôn Núi Vai đi đường liên xã qua Đăk Nhoong bị sạt lở và nhiều đoạn rãnh, mương bị hư hỏng nặng.

Về bồi thường, đền bù: Cử tri đề nghị Công ty điện gió Tân Tấn Nhật khắc phục tuyến đường vào khu sản xuất của bà con, bị hư hỏng trong quá trình thi công công trình và đền bù hoa màu, ruộng đất bị ảnh hưởng gián tiếp khi thi công xây dựng công trình điện gió.

Về giao thông: Cử tri đề nghị xem xét lắp đặt biển báo, hoặc gờ giảm tốc tại đoạn đường Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn giao thông.

Về nông nghiệp, thủy lợi: Cử tri đề nghị việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cần tham khảo ý kiến của người dân và phải phù hợp với khí hậu từng địa phương; mở các lớp tập huấn cho nhân dân về cách ương, ghép cây cao su.

Về đất đai: Cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Về môi trường, dịch vụ đô thị: Tăng lịch thu gom rác hàng ngày; quản lý hoạt động giết mổ gia súc tập trung; quản lý hoạt động bến xe tránh lãng phí; cắt tỉa một số cây thông khô tại đoạn đường Trần Hưng Đạo; lắp đặt hệ thống điện công lộ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân qua lại đoạn đường này; bố trí thêm thùng đựng rác tại các điểm thu gom để người dân không bỏ rác ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Về quản lý bảo vệ rừng: Cử tri đề nghị TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei xem xét tạo điều kiện để gia đình tiếp tục canh tác, trồng trọt trên diện tích đất chông lán.

Về điện lực: Cử tri đề nghị điện lực rà soát việc triển khai thực hiện phát dọn tuyến đường theo đường dây điện, lắp đặt tại vị trí đất trước nhà dân phải thông báo cho thôn và các hộ gia đình có liên quan biết để phối hợp; đầu tư làm trụ điện để đảm bảo an toàn; đền bù khi triển khai thực hiện các dự án nâng cấp lưới điện ảnh hưởng đến đất, hoa màu của người dân.

Về chế độ và chính sách: Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn hiện nay đã bị xuống cấp; hướng dẫn cụ thể cho nhân dân về nguồn vay, mức vay, lãi suất vay, đối tượng được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Về giáo dục: Cử tri đề nghị bố trí thư viện sách giáo khoa dùng chung để các con em trên địa bàn được mượn và tiếp cận các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ việc học tập; bàn giao điểm trường lẻ tại thôn Đông Nây, xã Đăk Man, thôn Núi Vai, xã Đăk Kroong để UBND xã quản lý, có phương án sử dụng hợp lý để tránh lãng phí, hư hỏng.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thấy rằng hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là xác đáng, cần được chính quyền và cơ quan chức năng các cấp xem xét trả lời, giải quyết.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI.

1. Kết quả đạt được:

Qua theo dõi và xem xét Báo cáo 344 của Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy:

Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận, khẩn trương phân loại, giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (*chỉ định rõ đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp*) kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định²

Trong 34 kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo trả lời, giải quyết 34/34 ý kiến đạt 100%. Trong đó: Thông tin, giải thích với cử tri: 11 ý kiến (*chiếm 34,4%*); Đã giải quyết xong: 12 ý kiến (*chiếm 35,2%*); Đang giải quyết 05 ý kiến (*chiếm 14,7%*); sẽ giải quyết 06 (*chiếm 15,7%*). Nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ngắn gọn, cơ bản bám theo vấn đề cử tri quan tâm, đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối các nguồn lực hiện có của huyện và các địa phương trong huyện.

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

2.1. Tồn tại, hạn chế:

- Một số nội dung cử tri kiến nghị thuộc nội dung thông tin, giải trình nhưng chưa được lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thông tin, giải thích ngay tại Hội nghị hoặc trả lời chưa trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm nên vẫn được các Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp.

- Đối với ý kiến cử tri A Đép, thôn Vai Trang xã Đăk Long kiến nghị: Nội dung này đã được UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện trả lời và giải quyết đối với hộ bà Y Thơ, còn lại hộ gia đình ông Đinh Văn Nhích thì chưa thấy kết quả giải quyết.

- Việc tổng hợp, phân loại và báo cáo thường trực HĐND huyện kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của của một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa bám sát theo đề cương của Thường trực HĐND huyện³ (*chưa báo cáo rõ kết quả giám sát việc trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện*)

² Công văn số 207/UBND-VP ngày 14/2/2023 của UBND huyện về việc tham mưu trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

³ Trừ Tổ đại biểu HĐND tại Thị trấn Đăk Glei.

2.2. Nguyên nhân.

2.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, xã ở một số nơi khi tham dự tiếp xúc cử tri không nắm chắc chủ trương, quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, nên khi cử tri có ý kiến, kiến nghị thì không thông tin, giải trình được.

- Các Tổ Đại biểu HĐND huyện chưa thật sự quan tâm đến việc theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến của cử tri tại địa bàn ứng cử do vậy việc tổng hợp, báo cáo đối với nội dung giám sát trả lời ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 chưa làm rõ được ý kiến đã được giải quyết, ý kiến đã giải quyết xong, ý kiến đang giải quyết và sẽ giải quyết.

2.2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Một số quy định của Nhà nước, nhất là về đất đai, đầu tư, liên kết sản xuất... còn bất cập và chưa sát hợp với thực tiễn nên quá trình thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

- Do yêu cầu phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng rất lớn, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, đường xá, cầu cống... nhưng nguồn lực của huyện hiện còn khó khăn nên chưa thể giải quyết tất cả các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong huyện.

III. KIẾN NGHỊ:

Qua theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

1. Đối với Hội đồng nhân dân huyện:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy các kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân đã được Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp nhận, triển khai giải quyết, trả lời theo quy định; số lượng kiến nghị của cử tri mà Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết trong thời gian tới không nhiều (*Đang giải quyết 05 ý kiến; sẽ giải quyết 06 ý kiến*) và cũng không mang tính cấp bách, nổi cộm...; Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, không ban hành Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này.

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri⁴.

⁴ Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời nhưng chưa có kết quả cuối cùng tại phụ lục đính kèm báo cáo này. Sau khi trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri, phải kịp thời tổng hợp, phân loại, làm rõ: **kiến nghị đã được giải quyết xong; kiến nghị đang giải quyết; kiến nghị sẽ giải quyết; kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri** gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để kịp thời thông tin đến cử tri biết và theo dõi, giám sát theo quy định.

3. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

Phát huy vai trò chủ trì trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các địa phương, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là các kiến nghị đã có quy định của pháp luật, đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời theo đúng quy định; tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri từ cơ sở.

4. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện:

Căn cứ lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện xem xét, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri (*trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện*), đề xuất, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân chuyển đến đúng tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, nghiên cứu kỹ báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân huyện, chủ động tổ chức khảo sát thực tế để cùng với Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thẩm tra báo cáo này được sâu sát, chặt chẽ hơn; đề xuất được nhiều giải pháp tích cực, khả thi, giúp cho việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời, hiệu quả hơn.

5. Đối với các Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

Phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đại biểu nhân dân; thực hiện nghiêm việc phối hợp rà soát, phân loại kiến nghị của cử tri theo đúng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của chính quyền các cấp trên địa bàn ứng cử; kịp thời thông tin, báo cáo về những kiến nghị cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết hoặc hứa trả lời giải quyết nhưng không đúng thực tế, không đúng tiến độ, cử tri tiếp tục kiến nghị để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, bảo đảm cho việc trả lời, giải quyết của chính quyền, ngành chức năng ở các cấp được thực hiện trên thực tế. Trường hợp

cần thiết, tổ chức giám sát hoặc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chất vấn để làm rõ theo quy định.

Cần nắm bắt thông tin, sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri, nắm chắc thực tế để tuyên truyền, giải thích, vận động cử tri thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến người dân; thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp tục kiến nghị đối với các nội dung đã có quy định của pháp luật, đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời theo đúng quy định.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đắk Glei;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Sô Lai